



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๕๓/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวพัทยา โพธิ์ตะโก ผู้ร้อง อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๒๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายสมหมาย โพธิ์ตะโก กับนางอารยาหรือทองคำ ไยไรสง ซึ่งบิดาและมารดาอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน ๒ คน คือ นายสามารถ โพธิ์ตะโก ปัจจุบันอายุ ๓๗ ปีเศษ และผู้ร้อง ในระหว่างที่นายสมหมาย มีชีวิตอยู่ได้ให้การรับรองว่าผู้ร้องเป็นบุตร โดยเป็นผู้แจ้งการเกิดในทะเบียนคนเกิดว่าผู้ร้องเป็นบุตร ให้ความยินยอมในการใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา และดูแลเวลาเจ็บป่วย ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้ร้องตั้งแต่เล็ก จนกระทั่งเติบโต ตลอดจนพฤติการณ์แสดงออกต่อญาติพี่น้องและสาธารณชนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าผู้ร้องเป็นบุตร ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมหมายได้ถึงแก่ความตาย ด้วยสาเหตุปอดติดเชื้อรุนแรง ระบบหายใจล้มเหลว ภายหลังเมื่อนายสมหมายถึงแก่ความตาย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี จะจ่ายบำเหน็จชราภาพกรณีตายให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า ผู้ร้องรวมทั้งนายสามารถ พี่ชายของผู้ร้องมิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมหมาย จึงไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องและพี่ชายได้ สำหรับบิดาและมารดาของนายสมหมาย คือ นายพรม โพธิ์ตะโก และนางเหยาะ โพธิ์ตะโก ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแนะนำให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมหมายก่อน และนำคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลไปแสดง จึงจะจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวได้ ในการยื่นคำร้องนี้ ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากนายสามารถ โพธิ์ตะโก และนางอารยาหรือทองคำ ไยไรสง แล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดได้สวนคำร้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมหมาย โพธิ์ตะโก เพื่อนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปดำเนินการติดต่อขอรับเงินทดแทนตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายภิญญา โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี